



# ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โทร. 0-4333-3000 โทรสาร 0-4324-1554 www.bot.or.th

ฉบับที่ 12/2553

## เรื่อง สรุปภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไตรมาสที่ 2/2553

เศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือไตรมาสที่ 2 ของปี 2553 ขยายตัวเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาพืชผลทางการเกษตรที่อยู่ในเกณฑ์สูงและเกษตรกรได้รับเงินชดเชยส่วนต่างราคาสินค้าเกษตรตามโครงการประกันรายได้ของรัฐบาล ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวตามความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการต่อภาวะเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวจากไตรมาสก่อนตามการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน เนื่องจากมีเหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง ประกอบกับการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐก็ชะลอตัวทั้งด้านงบประมาณและลงทุน ส่วนมูลค่าการนำเข้าและส่งออกผ่านด่านศุลกากรตามบริเวณจังหวัดชายแดนไทย – สปป. ลาว และไทย – กัมพูชา ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน

สำหรับเงินฝากและสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เงินฝากชะลอตัวจากไตรมาสก่อนโดยสินเชื่อที่ขยายตัวในไตรมาสนี้ได้แก่ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวจากไตรมาสก่อนเป็นผลจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามราคาน้ำมันในตลาดโลก

สำหรับรายละเอียด มีดังต่อไปนี้

**1. ภาคเกษตรกรรม** ดัชนีมูลค่าผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 36.1 ขยายตัวจากไตรมาสแรกที่ขยายตัวร้อยละ 28.9 โดยดัชนีผลผลิตเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 ขยายตัวจากเดือนก่อนตามผลผลิตยางพาราเป็นสำคัญ ขณะที่ดัชนีราคาเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.7 ขยายตัวจากไตรมาสแรกตามราคามันสำปะหลัง และยางพาราเป็นสำคัญ

**ข้าว** ราคาขายส่งข้าวเปลือกหอมมะลิเฉลี่ยกิโลกรัมละ 13,300 บาท ลดลงจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.4 เทียบกับไตรมาสแรกที่ยังขยายตัวร้อยละ 4.0 เนื่องจากผู้ส่งออกยังมีสต็อกเพียงพอในการส่งมอบ และราคายังอยู่ในเกณฑ์สูงทำให้ผู้ส่งออกชะลอการรับซื้อ ขณะที่ราคาขายส่งข้าวเปลือกเหนียว 10 % (เมล็ดขาว) เฉลี่ยกิโลกรัมละ 11,455 บาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 57.9 ขยายตัวเนื่องจากไตรมาสก่อน เนื่องจากความต้องการของตลาดจากประเทศจีนเพิ่มขึ้น ประกอบกับผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงจากการที่เกษตรกรหันไปปลูกข้าวหอมมะลิมากขึ้น

**มันสำปะหลัง** ราคาขายส่งหัวมันสดเฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.67 บาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 128.5 ขยายตัวจากไตรมาสแรกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 60.7 เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส สำหรับราคามันเส้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.45 บาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 77.4 ขยายตัวจากไตรมาสแรกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 73.5 เนื่องจากวัตถุดิบลดลง ประกอบกับความต้องการเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีนยังคงเพิ่มขึ้น

อ้อยโรงงาน ในฤดูกาลผลิต 2552/53 โรงงานน้ำตาลในภาคฯ ปิดหีบเดือนเมษายน เร็วกว่าปีก่อนที่ปิดหีบเดือนพฤษภาคม ราคาเฉลี่ยที่เกษตรกรได้รับอยู่ที่ตันละ 1,206 บาท สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 41.4 ตามราคาน้ำตาลทรายในตลาดต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง สำหรับปริมาณอ้อยเข้าหีบมีจำนวน 23.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากฤดูกาลผลิต 2551/52 ร้อยละ 4.6

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาขายส่งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เฉลี่ยโลกรัมละ 8.10 บาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 19.8 ขยายตัวจากไตรมาสแรกที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 เนื่องจากมีผลผลิตข้าวโพดรุ่นที่ 2 ออกสู่ตลาดน้อย ส่วนหนึ่งเป็นผลจากภาวะภัยแล้ง

**2. ภาคอุตสาหกรรม** ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมหดตัวจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 12.3 หดตัวเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนที่หดตัวร้อยละ 5.2 ทั้งนี้ เป็นผลจากการหดตัวของอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังร้อยละ 42.5 จากปริมาณผลผลิตวัตถุดิบที่ลดลงจากภัยแล้งและการระบาคของเพลียแปง อุตสาหกรรมน้ำตาลหดตัวร้อยละ 21.2 เนื่องจากมีการเร่งผลิตและส่งออกมากแล้วในช่วงไตรมาสที่ 1 แต่อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม Hard Disk Drive (HDD) ยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนร้อยละ 76.5 ตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

**3. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ชะลอตัวจากไตรมาสก่อนเนื่องจากราคาพืชผลการเกษตรที่อยู่ในเกณฑ์สูงและเกษตรกรได้รับเงินชดเชยจากโครงการประกันรายได้ ประกอบกับมีรถรุ่นใหม่ออกมาให้เลือกหลายรุ่นรวมทั้งแผนการตลาดของตัวแทนจำหน่ายที่เร่งเพิ่มยอดขายตามนโยบายของบริษัทผู้ผลิต เป็นผลให้ประชาชนบริโภคเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองส่งผลให้ประชาชนชะลอการใช้จ่าย

ดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.4 ชะลอตัวจากไตรมาสก่อนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 ทั้งนี้มีเครื่องใช้ที่สำคัญ ได้แก่

ปริมาณมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บได้ ปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์ และรถบรรทุกส่วนบุคคล เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 7.4 ร้อยละ 16.1 และร้อยละ 12.4 ตามลำดับ ชะลอตัวจากไตรมาสก่อน

สำหรับปริมาณการจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคล เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.5 และปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อน

**4. การลงทุนภาคเอกชน** เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อน เนื่องจากนักลงทุนเชื่อมั่นในภาวะเศรษฐกิจ ทำให้อลงทุนเพิ่ม แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้นในเดือนเมษายนและพฤษภาคม โดยมีเครื่องใช้ที่สำคัญ ได้แก่

พื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.5 ชะลอตัวจากไตรมาสก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของพื้นที่รับอนุญาตก่อสร้างเกือบทุกประเภท ยกเว้นเพื่อการพาณิชย์กรรม

การจดทะเบียนธุรกิจตั้งใหม่ เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเร่งตัวของการจดทะเบียนบริษัทตั้งใหม่ขนาดใหญ่ที่ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดบุรีรัมย์ ทุนจดทะเบียน 1,700 ล้านบาท และบริษัทที่ประกอบกิจการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในจังหวัดสุรินทร์ ทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท หากไม่นับรวมทุนจดทะเบียนธุรกิจขนาดใหญ่ในไตรมาสนี้และในช่วงเดียวกันของปีก่อนแล้ว ยังคงเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.4

เงินลงทุนของโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัวเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวจากไตรมาสก่อน เนื่องจากมีโครงการขนาดใหญ่ที่มีเงินลงทุนสูงตั้งแต่ 400 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 12 แห่ง 7,324 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้า

จำนวนเงินทุนของโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการใหม่เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 26.3 ขยายตัวจากไตรมาสก่อนที่หดตัวร้อยละ 18.2 เนื่องจากมีโรงงานขนาดใหญ่ที่ประกอบกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าในจังหวัดขอนแก่น เงินทุน 720 ล้านบาท โรงงานสกัดน้ำมันรำข้าวและทำน้ำมันรำข้าวให้บริสุทธ์ ในจังหวัดนครราชสีมา ใช้เงินทุน 681.8 ล้านบาท โรงงานผลิตแหอวน ในจังหวัดหนองบัวลำภู ใช้เงินทุน 300 ล้านบาท โรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ เงินทุน 198.2 ล้านบาท และโรงงานอบข้าวเปลือก เงินทุน 193.6 ล้านบาท

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อน

**5. ภาคการคลัง รายได้ของภาครัฐบาล** สามารถจัดเก็บภาษีอากรรวมทั้งสิ้น 11,619.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน ชะลอลงจากไตรมาสก่อน ตามการชะลอตัวของภาษีสรรพากร ในขณะที่ภาษีสรรพสามิตและอากรขาเข้าจัดเก็บได้ลดลง โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาษีสรรพากรจัดเก็บได้ 7,041.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2 ชะลอตัวจากไตรมาสก่อน ตามการชะลอตัวของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีมูลค่าเพิ่ม

สรรพสามิตจัดเก็บได้ 4,535.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11.3 ตามการลดลงของภาษีสุราและเบียร์ เนื่องจากผู้ประกอบการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขึ้นชำระภาษีไว้อสูง ก่อนการปรับอัตราภาษีในเดือนพฤษภาคมปีก่อน ทำให้ฐานปีก่อนสูง

อากรขาเข้าจัดเก็บได้ 42.2 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19.8 เป็นผลจากอากรขาเข้าจากด่านศุลกากรท่าลี่ ด่านศุลกากรนครพนม และด่านศุลกากรหนองคายลดลง โดยเฉพาะการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

**การเบิกจ่ายงบประมาณ** มีการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 50,314.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 26.5 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน ลดลงต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน โดยลดลงทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุน มีรายละเอียดดังนี้

รายจ่ายประจำ 40,891.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีก่อน จากรายจ่ายหมวดค่าจ้างประจำลดลง ในขณะที่รายจ่ายหมวดค่าตอบแทนและหมวดเงินเดือนยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

รายจ่ายลงทุน 9,421.3 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 64.0 ส่วนหนึ่งจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับ โอนลดลง และรายจ่ายหมวดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลดลง

ส่วนราชการที่มีการเบิกจ่ายลดลง ได้แก่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานชลประทาน สำหรับส่วนราชการที่มีการเบิกจ่ายเพิ่มขึ้น ได้แก่ กรมการปกครอง และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตามในไตรมาสนี้มีการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการไทยเข้มแข็ง 20,612.4 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเบิกจ่ายในโครงการด้านการขนส่ง และการลงทุนในระดับชุมชน

## 6. การค้าต่างประเทศ

**การค้าชายแดนไทย - ลาว** ในไตรมาสที่ 2 ปี 2553 ยังคงขยายตัวต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าการค้า 27,352.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 59.9 และจากไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 21.2 ตามรายละเอียดดังนี้

**การส่งออก** มีมูลค่า 21,748.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.7 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาส 1 ร้อยละ 24.9 จากการส่งออกชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ไปยังประเทศจีน และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดเจาะน้ำมันผ่านทางด่านศุลกากรมุกดาหาร เป็นสำคัญ นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นที่มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ น้ำมันเชื้อเพลิง อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่มบำรุงกำลัง วัสดุก่อสร้าง เหล็กเครื่องใช้ไฟฟ้า ผ้าและอุปกรณ์ตัดเย็บเสื้อผ้า เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์พลาสติก

**การนำเข้า** มีมูลค่า 5,604.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 8.9 จากการนำเข้าสินแร่ทองแดงตามราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อน การนำกลับเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการขุดเจาะน้ำมัน และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากประเทศจีน ผ่านด่านศุลกากรมุกดาหาร เป็นสำคัญ

**การค้าชายแดนไทย - กัมพูชา** ในไตรมาสที่ 2 ปี 2553 มีมูลค่าการค้า 14,685.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 32.0 และขยายตัวจากไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 4.3 ซึ่งมีมูลค่าการค้า 14,084.1 ล้านบาท จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการส่งออกและการนำเข้า ตามรายละเอียดดังนี้

**การส่งออก** มีมูลค่า 13,801.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวร้อยละ 5.0 จากไตรมาสที่ 1 ซึ่งมีมูลค่า 13,150.4 ล้านบาท คาดว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการฟื้นตัวในภาคอสังหาริมทรัพย์ของกัมพูชา โดยสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือน น้ำตาลทราย รถยนต์และส่วนประกอบ อะไหล่รถจักรยานยนต์ วัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะปูนซีเมนต์ น้ำมันเชื้อเพลิง ผ้า และเครื่องจักรกลการเกษตร แต่ยังคงมีสินค้าส่งออกสำคัญที่มูลค่าลดลง ได้แก่ สุกรมัขีชีวิต อาหารสัตว์ และปุย

**การนำเข้า** มีมูลค่า 883.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 70.9 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่หดตัวร้อยละ 5.3 จากไตรมาสที่ 1 ซึ่งมีมูลค่า 933.7 ล้านบาท โดยสินค้านำเข้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ได้แก่ เศษวัสดุ โดยเฉพาะเศษเหล็ก เศษอลูมิเนียม และเศษกระดาษ เมล็ดจาว เมล็ดถั่วเหลือง รวมถึงการนำเข้าเสื้อผ้า-ผ้าห่มเก่าที่มีการนำเข้าเพิ่มขึ้นจากการคลายความวิตกกังวลจากการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ส่วนการนำเข้าน้ำมันสำเร็จรูป และการนำกลับเครื่องจักรอุปกรณ์มีการนำเข้าลดลง

**7. ราคาสินค้าผู้บริโภคทั่วไป** ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2553 เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.3 ชะลอลงจากในไตรมาสก่อน โดยราคามวลอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0 และหมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.2

**หมวดอาหารและเครื่องดื่ม** สินค้าที่มีราคาเพิ่มขึ้นมากได้แก่ หมวดผักสดร้อยละ 33.1 ข้าวร้อยละ 24.4 ผลไม้สดร้อยละ 12.8 เป็ดไก่ร้อยละ 6.3 และไข่ร้อยละ 2.3

**หมวดอื่น ๆ ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่ม** สินค้าที่มีราคาเพิ่มขึ้นได้แก่ หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์ ร้อยละ 7.8 จากผลิตภัณฑ์ยาสูบที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 รองลงมาเป็นหมวดพาหนะ การขนส่งและการสื่อสารร้อยละ 5.2 โดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3 ชะลอลง เนื่องจากราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ตามภาวะราคาในตลาดโลก

ในไตรมาสนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.2

8. **ภาคการจ้างงาน** ด้านภาวะการจ้างงาน มีตำแหน่งงานว่าง 17,964 อัตรา เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 35.9 มีผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงาน 15,104 คน เพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 15.4 และมีผู้สมัครงาน 30,755 คน ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 29.5 อย่างไรก็ตาม ยังมีการขาดแคลนแรงงานมาก โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา เพราะมีโรงงานอุตสาหกรรมและบริษัทต่าง ๆ ที่มีความต้องการแรงงานอีกมาก สำหรับคนไทยในภาคที่ขออนุญาตเดินทางไปทำงานต่างประเทศมีจำนวน 23,187 คน ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.8 ตามการลดลงของแรงงานที่เดินทางไปทำงานในประเทศสวีเดน กาตาร์ สาธารณรัฐเกาหลี และลิเบีย สำหรับจังหวัดที่มีคนไทยขออนุญาตเดินทางไปทำงานต่างประเทศมากที่สุดได้แก่ อุตรดิตถ์ นครราชสีมา และขอนแก่น

9. **ภาคการเงิน** ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2553 **เงินฝากธนาคารพาณิชย์**ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนแต่ชะลอจากไตรมาสก่อน เป็นการขยายตัวของเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวัน โดยส่วนใหญ่เป็นเงินฝากของส่วนราชการและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อรอการใช้จ่ายตามงบประมาณ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ส่วนเงินฝากประจำลดลงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำอยู่ในระดับต่ำ และผู้ฝากไปลงทุนในแหล่งอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า

**ด้านเงินให้สินเชื่อ** ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ และความต้องการสินเชื่อที่เพิ่มขึ้น สำหรับสินเชื่อที่ขยายตัวในไตรมาสนี้ได้แก่ สินเชื่อเพื่อเช่าซื้อรถยนต์ ตามการขยายตัวของยอดขายรถยนต์ซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเปิดตัวรถยนต์ขนาดเล็กรุ่นใหม่และการแข่งขันของสถาบันการเงินที่ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย จากมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในการลดค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2553 สินเชื่อเพื่อการขายส่งวัสดุก่อสร้างอะไหล่รถยนต์ และสินเชื่อที่ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์

**ธนาคารเฉพาะกิจ** (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย) ณ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2553 **เงินฝากธนาคารเฉพาะกิจ**ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวของเงินฝากทุกธนาคาร **ด้านเงินให้สินเชื่อ**ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการขยายตัวของสินเชื่อทุกธนาคาร ทั้งนี้สินเชื่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจเร่งตัวขึ้นตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นสำคัญ

ธนาคารแห่งประเทศไทย  
สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
30 มิถุนายน 2553

ข้อมูลเพิ่มเติม : นายโรจน์ลักษณ์ ปริษา  
โทร. 0-4333-3000 ต่อ 3411  
e-mail: [Rotelakp@bot.or.th](mailto:Rotelakp@bot.or.th)